

Source :

เดลินิวส์

60270732

Date :

- ๔ ส.ค. 25๕0

Page :

๗

No :

โรงงานน้ำตาลใหม่ส่อแห่ง ติดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

๗ รายงานข่าวจาก 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ขณะนี้ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เตรียมเข้าพบ นายอุดม ตาวานาน รมว.อุตสาหกรรม ภายในสัปดาห์หน้า เพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตตั้งและขยายโรงงานใหม่ จากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ประมาณ 36 แห่ง มีแนวโน้มที่จะตั้งโรงงานใหม่ได้ไม่ทันกำหนดระยะเวลา 5 ปี เนื่องจากติดปัญหาการรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) จึงจะขอขยายเวลาออกไปจนกว่าอีไอเอจะแล้วเสร็จ

“โรงงานอ้อยใหม่ที่ตั้งไม่ทัน เพราะติดปัญหา และผังเมือง ซึ่งจะขอให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย ช่วยแก้ไขปัญหา เนื่องจากโรงงานบางแห่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงงานเดิม แต่กลับติดผังเมืองเพราะถูกระบุว่าเป็นสีเขียวจึงขอให้ดูในจุดนี้ ซึ่งถามเงื่อนไขของกระทรวงอุตสาหกรรม หากตั้งไม่ทันภายใน 5 ปีจะชดเชยใบอนุญาต”

นอกจากนี้ยังจะหารือถึงนโยบายการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมน้ำตาลที่สอน. กำหนดจะลดยัตยาราคาน้ำตาลทรายในประเทศวันที่ 1 ธ.ค. นี้ เนื่องจากโรงงานมีความกังวลในขั้นตอนการปฏิบัติจะดำเนินการอย่างไรแน่ โดย

เฉพาะจะนำราคาใดมากำหนดราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตปี 60/61 พร้อมกันนี้ต้องการให้หารือในรายละเอียดกับทั้งฝ่ายโรงงานและชาวไร่ก่อนที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ออกมาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สอน. ได้กำหนดไว้ว่าเมื่อได้ใบอนุญาตตั้งและขยายโรงงานแล้วต้องสร้างให้เสร็จภายใน 5 ปีไม่เช่นนั้น จะชดเชยใบอนุญาต ซึ่งขณะนี้ มีผู้ยื่นขอตั้งโรงงานใหม่ 22 แห่ง ขยายโรงงาน 17 แห่งมีเพียง 1 แห่งที่เปิดดำเนินการแล้ว คือ โรงงานน้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ของกลุ่มไทยเบฟ ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างดำเนินการ และที่กำลังจะสิ้นสุดใบอนุญาต 5 ปี คือ โรงงานไทยรุ่งเรือง จ.สกลนคร และตะวันออก จ.สระแก้ว ที่เหลือต้องทยอยสิ้นสุดอายุใบอนุญาตปี 61 และที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรม ย้ำชัดเจนว่าจะไม่ต่อใบอนุญาตให้ เพราะพบว่าบางโรงงานก็กันเองไม่ได้ตั้งใจทำจริง

นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่า โรงงานน้ำตาลพร้อมรับการลดยัตยาราคา แต่ก็ต้องขอความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติจากทางการด้วย.